



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๑๗.๑/๑๕

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึงพอใจ รวมทั้งให้ข้าราชการสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ นั้น

ดังนั้น กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จึงขอ นำประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเขาสวนกวาง พร้อมขออนุญาตเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางเว็บไซต์หรือสื่อสาธารณะของหน่วยงานฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายไพโรจน์ ชี้อตรง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คำสั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

เห็นชอบ/อนุญาต

(นายจักรพบ ป้อมนภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ตามประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

เรื่อง แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

วัน/เดือน/ปี : ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : EB๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.	บันทึกข้อความลงนาม การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒.	ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำค้ำประกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณี ข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๓.	แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
๔.	หลักฐานการประชุมชี้แจงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๕.	หนังสือแจ้งเวียนประกาศฯ

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
ไพโรจน์ ชี้อตรง (นายไพโรจน์ ชี้อตรง)	จักรพ บ่อมณฑา (นายจักรพ บ่อมณฑา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
สรพรรฐ ปัทมามาลย์ (นายสรพรรฐ ปัทมามาลย์)	